

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม

โครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับผู้ประกอบการกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์สู่เศรษฐกิจเพื่ออนาคต” อย่างยั่งยืน ดังนั้น กนอ. จึงดำเนินโครงการ Zero Accident Reward ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการโรงงาน และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงของผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ มอบรางวัลให้แก่โรงงานที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม และชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

2. คำจำกัดความ

การประสบอันตรายจากการทำงาน หมายถึง ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

การสูญเสียวันทำงาน หมายถึง ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติในวันทำงานหรือในวันทำงานถัดไป

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้หรือเป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดำเนินงานเกิน 7 วัน

3. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรางวัล Zero Accident ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ประกอบการโรงงานต้องได้รับการอนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 3.2 ผู้ประกอบการโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ปี
- 3.3 ผู้ประกอบการโรงงานต้องไม่ได้กระทำความผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป

3.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทำงานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward

3.5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Award ในระดับ Gold หรือ Platinum เพื่อตรวจสอบว่ามีปฏิบัติตามเอกสารที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งมาจริง

4. เกณฑ์รับรางวัล Zero Accident

ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่จะได้รับรางวัล Zero Accident ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์รับรางวัล Zero Accident ที่กำหนดไว้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อเกณฑ์	ระดับ			
		Bronze	Sliver	Gold	Platinum
ก	อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทำงานภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจากจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎			
ข	การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจากจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎			
ค	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการกรอกข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลในระบบสนับสนุนการระงับเหตุ กนอ. (Decision Support System : DSS) (ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และผ่านการอนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว - มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist) - มีการจัดทำรายการการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และผ่านการเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจำนวน 12 ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน)	◎			

ลำดับ	หัวข้อเกณฑ์	ระดับ			
		Bronze	Sliver	Gold	Platinum
ก	อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียชีวิต ทำงานภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎	◎		
ข	การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่ กำกับดูแลภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎	◎		
ค	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย - การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - การขออนุญาตทำงานที่เป็นอันตราย	◎	◎		
ก	อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียชีวิต ทำงานภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎	◎	◎	
ข	การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่ กำกับดูแลภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร	◎	◎	◎	
ค	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) - การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ - การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล - การตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ำ กว่ามาตรฐาน	◎	◎	◎	
ก	อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้าง ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต หรือ	◎	◎	◎	◎

ลำดับ	หัวข้อเกณฑ์	ระดับ			
		Bronze	Sliver	Gold	Platinum
	สูญเสียวันทำงานภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร				
ข	<p>การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน</p> <p>ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร</p>	◎	◎	◎	◎
ค	<p>การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมสุขภาพ - การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง - การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 	◎	◎	◎	◎

หมายเหตุ : ต้องมีการดำเนินการทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา

5. การรับสมัคร

ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

<http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ผู้ประกอบการโรงงานที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 จะต้องใช้ชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของปี พ.ศ. 2561 ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้เท่านั้น

5.2 ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองเอกสารด้วยตัวท่านเอง

5.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการโรงงานที่ได้รับรางวัล Zero Accident Reward ทางเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) <http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561> ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

5.4 ผู้ประกอบการโรงงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 ต้องยื่นเอกสารดังนี้

- 6.1 แบบ ZR0-2561: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561
- 6.2 แบบ ZR1-2561: รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2561
- 6.3 แบบ ZR2-2561: หนังสือรับรองจากนายจ้างเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561
- 6.4 แบบ ZR3-2561: หนังสือรับรองผู้ประกอบการโรงงานไม่เคยได้รับหนังสือคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
- 6.5 แบบตรวจความปลอดภัย Safety Thailand Checklist
- 6.6 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีสถานประกอบการมีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการกิจการในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับเดิมและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหม่มาเพื่อประกอบการพิจารณา
- 6.7 สำเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
- 6.8 สำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมที่รับรองว่าสถานประกอบการไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทำงานจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
- 6.9 กรณีสถานประกอบการมีผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง ขอหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมที่รับรองว่าลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายว่าไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทำงาน
- 6.10 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเห็นชอบในรายงานแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจำนวน 12 ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน)
- 6.11 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ต้องสำเนาเอกสาร ดังนี้

ระดับ	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำเนาเอกสาร (Electronic files)
Bronze	- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	หนังสือรับรองจากนายจ้างการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบ ZR2-2561
	มีการรอกข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลในระบบสนับสนุนการระงับเหตุ กนอ.(Decision Support System : DSS)(ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และผ่านการอนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว	-

ระดับ	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำเนาเอกสาร (Electronic files)
Bronze	มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)	บันทึกผลการตรวจความปลอดภัยของโรงงานตามแบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)
	มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานสำหรับกลุ่มโรงงานจำนวน 12 ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเห็นชอบในรายงานแล้ว
Silver	การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน 5 ส - แผนการดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงาน 5 ส ในแต่ละพื้นที่ - บันทึกผลการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน 5 ส <p>ภาพแสดงทัศนียภาพโดยรอบโรงงานและภายในอาคารโรงงานขณะมีการปฏิบัติงาน เช่น กระบวน การผลิต การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดวางเครื่องจักร การตีเส้นกำหนดเขต เป็นต้น</p>
	การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการทำงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร - แผนการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย - บันทึกผลการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามแผนที่กำหนดรวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน - ภาพตัวอย่างการติดป้ายเตือนหรือกั้นบริเวณขณะปฏิบัติงานซ่อมบำรุง - ภาพตัวอย่างออกแบบและติดตั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เป็นต้น
	การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการทำงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร - แผนการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปีโดยวิศวกรตามแผนที่กำหนด รวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน

ระดับ	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำเนาเอกสาร (Electronic files)
Silver	การขออนุญาตทำงานที่เป็นอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการทำงานการขออนุญาตทำงานที่เป็นอันตราย เป็นลายลักษณ์อักษร - แบบฟอร์มงานที่ต้องขออนุญาตในการควบคุมการปฏิบัติงาน (Work Permit) ทั้งหมด - ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตทำงานที่เป็นอันตราย เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ งานบนที่สูง และงานที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ย้อนหลัง 6 เดือน
Gold	ได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)	- ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ที่ยังไม่หมดอายุ
	การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร - แบบฟอร์มการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ - สำเนาบันทึกการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ ย้อนหลัง 2 ปี - หลักฐานแสดงการปรับปรุงแก้ไขตามผลการสอบสวนอุบัติการณ์ ย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งต้องไม่มีอุบัติการณ์เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม
	การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix) (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 01) - จัดทำความต้องการการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need) สำหรับพนักงานที่ต้องใช้ PPE กับงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตราย(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 02) - เอกสารการกำหนดมาตรฐานของ PPE จำนวน PPE ที่ต้องใช้และงบประมาณการสั่งซื้อ PPE ประจำปี (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 03) - เอกสารรับรองมาตรฐานของ PPE - ภาพถ่ายห้องที่จัดเก็บ PPE สำหรับเบิกจ่าย - ขั้นตอนการทำงานการควบคุมการเบิกจ่าย PPE เป็นลายลักษณ์อักษร - หลักฐานการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีการสวมใส่เกี่ยวกับ PPE - แผนตรวจสอบการสวมใส่ PPE รวมถึงผลการตรวจสอบตามแผนและการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน

ระดับ	การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สำเนาเอกสาร (Electronic files)
Gold		<ul style="list-style-type: none"> - แผนตรวจสอบและบำรุงรักษา PPE รวมถึงผลการตรวจสอบตามแผนและการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน - สรุปรประเมินผลและวิเคราะห์ PPE และการสวมใส่ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน
	การตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (รวมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง) - แผนการตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน - ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ย้อนหลัง 6 เดือน - การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน
Platinum	การส่งเสริมสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น หนังสือสัญญาจ้างร้านค้าในโรงงานที่มีการระบุห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กฎระเบียบของโรงงาน และบันทึกผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น - การดำเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ภาพการกำหนดเขตสูบบุหรี่ และกฎระเบียบของโรงงาน เป็นต้น - การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น หลักฐานการได้รับรางวัลโรงงานสีขาว เป็นต้น
	การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 2 ปี เช่น แสดงค่า IFR และ ISR เป็นต้น - การกำหนดเป้าหมายการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องในปีปัจจุบัน - แผนการดำเนินงานในการลดการเกิดอุบัติเหตุให้ เป็นไปตามเป้าหมายในปีปัจจุบัน - ผลการดำเนินงานการลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นไปตามเป้าหมายในปีปัจจุบัน
	การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (รวมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง) - แผนการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ - ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ย้อนหลัง 6 เดือน - การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.12 ให้สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ Electronic files มายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

7. ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ

7.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลโครงการ Zero Accident Reward ระดับต่างๆ และมีการร้องเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทำงานที่ร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน ทูพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนที่จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์ในการขึ้นรับรางวัล

7.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมีการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือตรวจสอบพบว่าการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงถึงขั้นสูญเสียวันทำงานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะประกาศชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเพื่อเพิกถอนการรับรองการรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561> พร้อมยึดรางวัลคืน

7.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งมายังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ สามารถขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งเพิ่มเติมได้

7.4 หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้ทำหนังสือคัดค้านยื่นต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้แจ้งผลการประกาศรางวัลตามกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

7.5 ใบรับรองการได้รับรางวัลมีอายุนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรางวัลโครงการ Zero Accident Reward ดังนี้

- 7.5.1. ระดับ Bronze มีอายุ 1 ปี
- 7.5.2. ระดับ Silver มีอายุ 2 ปี
- 7.5.3. ระดับ Gold มีอายุ 3 ปี
- 7.5.4. ระดับ Platinum มีอายุ 4 ปี

เมื่อใบรับรองครบอายุตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ซึ่งอาจจะได้รับรางวัลในระดับที่สูงกว่าระดับเดิมตามที่เคยได้รับมาก่อนได้

7.6 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ตัวอย่างเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix)

ประเภท PPE ลักษณะงาน	หมวก นิรภัย (Helmet)	หมวกผ้า (Gap)	แว่นตา นิรภัย (Safety Glass)	แว่นตา นิรภัย (Goggle)	ที่อุดหู (Ear Plug)	ที่ครอบ หู (Ear Muff)	ผ้าปิด จมูก (Mask)	ผ้าปิด จมูก คาร์บอน (Carbon Mask)	หน้ากาก กรอง สารเคมี (Filter Mask)	หน้ากาก นิรภัย แผ่นใส (Face Shields)	ผ้ากัน เปื้อน (Apron)	ปก แขน (Arm Case)	ถุงมือ ผ้า (Gloves)	ถุงมือ หนัง (Leather Gloves)	ถุงมือ PVC (PVC Gloves)	ถุงมือ เคลือบ PU (PU Gloves)	ถุงมือ แพทย์ (Gloves)	ถุง นิ้ว ยาง	รองเท้า นิรภัย (Safety Shoes)	ชุด หิมะ

